

Số: 88 /BC-UBND

Tuy Phước, ngày 08 tháng 5 năm 2015

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình phát triển thanh niên

Thực hiện Công văn số 319/SNV-CTTN&ĐT ngày 27/02/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc chuẩn bị sơ kết giai đoạn I thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, UBND huyện Tuy Phước báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên tại cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 và Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 của UBND tỉnh

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020 được ban hành theo Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh, UBND huyện Tuy Phước đã ban hành Quyết định số 4227/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 về Chương trình Phát triển thanh niên huyện Tuy Phước đến năm 2020. Trong công tác triển khai thực hiện, UBND huyện đã tổ chức quán triệt, phân công trách nhiệm đến tất cả các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn.

Công tác tuyên truyền được tổ chức sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và thanh niên thông qua các hội nghị, cuộc họp, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác và hệ thống các đài phát thanh cơ sở. Xác định công tác phát triển thanh niên là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã đề ra các chương trình cụ thể, huy động mọi lực lượng và tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát triển toàn diện. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành phối hợp với Huyện đoàn tổ chức phổ biến các nội dung của chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên lồng ghép với các cuộc thi, các hoạt động giáo dục pháp luật cho đối tượng thanh niên trên địa bàn huyện. Đồng thời, chỉ đạo Đài Truyền thanh huyện và các Đài Truyền thanh cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục các chính sách, pháp luật; kịp thời cập nhật, thông tin các hoạt động liên quan đến thanh niên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thanh niên của chính quyền địa phương.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của **toàn** thể cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên và nhân dân, công tác phối kết **hợp** giữa các ban, ngành, đoàn thể từ đó cũng được nâng lên. Trong quá trình triển

✱

khai thực hiện, hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đều bám sát nội dung Chương trình Phát triển thanh niên để xây dựng kế hoạch công tác cho đơn vị mình. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, công tác triển khai thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên còn một số mặt hạn chế như công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện còn chưa kịp thời, chưa nhân rộng được những việc làm hay, mô hình mới, việc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm còn chưa thường xuyên dẫn đến kết quả đạt được còn chưa cao.

II. Kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu của Chương trình, Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020

1. Kết quả thực hiện các mục tiêu, nội dung của Chương trình

1.1 Giáo dục cho thanh niên lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc; ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng

Công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc được triển khai sâu rộng, nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng thanh niên, thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Nhân dịp các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phát động nhiều phong trào như: triển khai tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2014), kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2014), tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn nhằm ôn lại chặng đường phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tuy Phước trong những năm qua; Tổ chức mit-tinh, du khảo về nguồn, tổ chức các trò chơi, hội trại, tổ chức chương trình văn nghệ “*Âm vang Điện Biên*” nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014) có hơn 300 thanh niên tham gia. Nhân dịp kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2014) các xã, thị trấn tổ chức nhiều hoạt động như: cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp Hồ Chí Minh, tổ chức giao lưu văn nghệ kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các hoạt động giao lưu bóng đá, bóng chuyền giữa các đơn vị, tổ chức Hội thi báo ảnh. Nhân kỷ niệm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, huyện đã tổ chức 14 buổi tuyên truyền, tổ chức 15 giải bóng đá mini và bóng chuyền có 1.760 thanh niên tham gia. Thiết thực kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2014) các cơ quan, đơn vị huyện tổ chức “*Lễ thắp nén tri ân*” có hơn 100 thanh niên tham gia, đồng thời tại 13 xã, thị trấn cũng tổ chức Lễ thắp nén tri ân 27/7 thu hút hơn 3.780 thanh niên. Đây mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí

Mình, phát động sâu rộng phong trào thi đua “*Làm theo lời Bác*”, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “*Tuổi trẻ Bình Định học tập và làm theo lời Bác*” theo chuyên đề năm 2014 “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm*”; Thông qua cuộc vận động, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đoàn viên có chuyển biến tốt, tạo ra phong trào thi đua sâu rộng trong thanh niên học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hướng đến những tiêu chí cụ thể.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên được thực hiện thông qua các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công an huyện phối hợp tổ chức xây dựng quy chế phối hợp liên ngành và biên soạn tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền; Chỉ đạo Phòng Tư pháp, Đài Truyền thanh và các đơn vị liên quan xây dựng và củng cố chuyên mục “*Pháp luật và đời sống*” phát trên sóng của đài để mọi người dân trong đó chú trọng đến đối tượng thanh niên. Các phòng, ban, ngành và hội đoàn thể huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện ban hành kế hoạch thực hiện và các quy ước liên ngành; Các địa phương tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi, thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm, sân khấu ... cho các đối tượng thanh niên trên địa bàn nắm bắt đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước.

Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên trong năm 2014, như sau:

Tổ chức 01 hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính tại UBND xã Phước An cho 100 thanh niên và đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật; Tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy cho 450 thanh niên các xã, thị trấn tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên của huyện. Xây dựng 104 chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng thanh niên và người dân trên chuyên mục “*Pháp luật và đời sống*” phát sóng trên Đài Truyền thanh huyện và Đài Truyền thanh các xã, thị trấn.

Trong năm 2014, đã tổ chức mở 18 lớp giáo dục pháp luật cho 454 đối tượng thanh niên chậm tiến và thanh niên vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư; Mở 03 lớp giáo dục pháp luật cho 86 đối tượng thanh niên vi phạm pháp luật đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn; 04 lớp giáo dục pháp luật cho 41 đối tượng học sinh cá biệt trong nhà trường. Nội dung chủ yếu tập trung vào quyền và nghĩa vụ của công dân, pháp luật về hình sự, xử phạt vi phạm hành chính, an toàn giao thông để giúp họ nhận ra sai lầm sống tốt hơn.

1.2. Nâng cao trình độ văn hóa, trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu của thời kì công nghiệp hóa – hiện đại hóa là đề tài được các cấp ủy đảng, chính quyền xác định là quan điểm cơ bản trong công tác giáo dục của huyện nhà, đặc biệt là trong đội ngũ thanh niên, từng bước phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phong trào học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, tiếp thu và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến và thực hiện các quy tắc ứng xử, văn hóa, văn minh công sở. Nhằm giúp thanh niên, nhất là đối tượng học sinh lớp 12 định hướng được nghề nghiệp, huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội “*Tư vấn hướng nghiệp – Cùng bạn lựa chọn tương lai*” cho 2.660 thanh niên, tổ chức hướng dẫn học sinh lớp 12 làm hồ sơ đăng ký dự thi Đại học, Cao đẳng năm 2014.

1.3. Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao gắn với đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ

Nhận thức được vai trò của nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong thời gian qua, UBND huyện đã thực hiện nghiêm túc của chính sách của tỉnh, Huyện ủy về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Kết hợp với thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành, công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho CBCCVC đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ CBCCVC nói chung và thanh niên nói riêng.

Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ khoa học công nghệ cho thanh niên. Có chính sách đầu tư cho thanh niên trong việc phát triển các mô hình kinh tế cho thanh niên nông thôn, giúp thanh niên phát triển kinh tế và tổ chức các đội hình thanh niên tham gia phát triển kinh tế. Có chính sách khuyến khích, hỗ trợ các nhà doanh nghiệp trẻ phát triển sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho thanh niên.

1.4. Giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên; từng bước giải quyết chỗ ở cho thanh niên ở các khu công nghiệp và trường học

Đào tạo nghề và giải quyết việc làm đang là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết trong phát triển kinh tế, xã hội, được Đảng, nhà nước quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong năm 2014, trên địa bàn huyện có hơn 1500 thanh niên được tạo việc làm mới. Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm, huyện đã mở 02 lớp tư vấn nghề, dạy nghề tạo việc làm cho 200 thanh niên. Tổ chức tuyên

truyền trong thanh niên về các nội dung “*Hỗ trợ Thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015*”; Hướng dẫn thanh niên vay vốn, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tiến hành thu hồi vốn vay đúng theo quy định không để nợ quá hạn. Tổng số dư nợ toàn huyện đến nay là 12,189 tỉ đồng cho 907 hộ vay vốn.

Để góp phần giải quyết việc làm, cải thiện đời sống cho người dân, tăng nguồn ngoại tệ cho đất nước, thực hiện chủ trương, chính sách của nhà nước về hoạt động xuất khẩu lao động, huyện phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tổ chức sơ tuyển các lao động tham gia chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản, kết quả có 05 thanh niên đạt tiêu chuẩn. Mặc dù công tác xuất khẩu lao động được các cấp các ngành quan tâm, tạo nhiều điều kiện nhưng số lượng thanh niên tham gia vẫn còn hạn chế.

Nhằm nâng cao năng suất lao động đồng thời tạo điều kiện cho thanh niên áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn vận động thanh niên thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sử dụng 100% giống lúa cấp I sản xuất hết diện tích, phát động phong trào thi đua lập nghiệp, sản xuất giỏi vươn lên làm giàu chính đáng, tham gia dự án trồng rừng WB3, vận động nhân dân sản xuất lúa trên cánh đồng mẫu lớn.

Triển khai có hiệu quả chương trình “*Tuổi trẻ Tuy Phước chung tay xây dựng nông thôn mới*”, huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Huyện đoàn tổ chức các hoạt động như tuyên truyền, tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, nạo vét kênh mương nội đồng...

1.5. Từng bước nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc cho thanh niên; có năng lực tự học, tự đào tạo; có kỹ năng sống, để thích ứng với môi trường sống và làm việc

Công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản, kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội cho thanh niên được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm triển khai thực hiện với nhiều hình thức phù hợp như: tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh niên về sức khỏe sinh sản, kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác.

Để tạo điều kiện cho thanh niên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong công tác chăm sóc sức khỏe, hoạt động thể dục thể thao, huyện đã triển khai xây dựng Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên, Nhà thi đấu đa năng. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã xây dựng 03 Nhà văn hóa xã với tổng số tiền 9,7 tỷ đồng. Nhằm nâng cao sức khỏe cho

thanh niên, UBND huyện tạo điều kiện nhiều thuận lợi cho các câu lạc bộ, võ đường hoạt động. Hiện nay, trên địa bàn huyện Tuy Phước có 26 câu lạc bộ, võ đường thu hút hàng trăm thanh niên tham gia luyện tập.

2. Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên

Thực hiện Thông tư số 04/2011/TT-BNV ngày 10/02/2011 của Bộ Nội vụ về việc bổ sung chức năng quản lý nhà nước về thanh niên cho Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện, UBND huyện đã bố trí 01 công chức thuộc Phòng Nội vụ để tham mưu, theo dõi lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên.

Việc bổ sung nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và việc phân công nhiệm vụ cho công chức Văn phòng – Thống kê thuộc UBND cấp xã: Thực hiện Công văn số 4907/UBND-NC ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành Công văn số 502/UBND-NV ngày 01/7/2014 về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên theo đó UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị phân công công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực theo dõi, tham mưu việc thực hiện các cơ chế, chính sách đối với thanh niên; đồng thời, phân công cho công chức Văn phòng – Thống kê UBND các xã, thị trấn theo dõi, tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại địa phương.

3. Công tác huy động nguồn lực và chế độ thông tin, báo cáo

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình Phát triển thanh niên của tỉnh, của huyện, UBND huyện thực hiện xã hội hóa việc đầu tư phát triển các dịch vụ công cộng, tạo môi trường phát triển lành mạnh cho thanh niên. Phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện chính sách cho thanh niên vay vốn để phát triển sản xuất với tổng dư nợ hơn 12,189 tỷ đồng. Nguồn vốn được sử dụng để đầu tư phát triển chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho thanh niên.

Hàng năm, UBND huyện thực hiện tốt công tác báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên trên địa bàn huyện. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ đúng thời gian quy định.

3. Đánh giá chung

3.1. Những ưu điểm

Công tác quản lý nhà nước về thanh niên nói chung và công tác triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch thực hiện Phát triển thanh niên nói riêng ngày càng nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn huyện. Chương trình, Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên của tỉnh, của huyện được triển khai sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, các đoàn thể huyện, các cơ quan thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện và 09 xã, thị trấn. Qua đó, tạo sự thống nhất trong hành động của hệ thống chính trị tại địa phương, góp phần nâng hiệu quả thực hiện các chương trình, mục tiêu, đề án liên quan đến thanh niên.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tham mưu cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên được củng cố, kiện toàn.

Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, đề án liên quan đến thanh niên được tăng cường, góp phần giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác thanh niên và thanh niên trên địa bàn huyện nắm bắt, cập nhật kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên.

3.2. Những tồn tại, hạn chế

Công tác triển khai, quán triệt các nội dung Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được sâu rộng, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật thiếu tính thường xuyên, chủ yếu diễn ra theo các đợt hoạt động cao điểm nên chưa đạt hiệu quả cao.

Việc lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và chỉ tiêu phát triển của ngành, lĩnh vực chưa rõ nét; Công tác phối hợp giữa các ngành liên quan với Đoàn Thanh niên các cấp để triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ chưa chủ động và chặt chẽ.

Tình trạng vi phạm pháp luật trong độ tuổi thanh niên vẫn xảy ra nhiều. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên có xu hướng tăng và diễn biến phức tạp; Tính chủ động trong tham mưu của thanh niên còn rất thấp. Một số thanh niên chưa quan tâm hoặc ngại tham gia vào các hoạt động xã hội, chưa xác định được hướng đi cho cuộc sống, bị ảnh hưởng của những tiêu cực của mặt trái thị trường.

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên chưa thật sự đáp ứng nhu cầu của thanh niên. Tình trạng thất nghiệp ở độ tuổi thanh niên vẫn chưa được khắc phục; Việc huy động các nguồn lực để đầu tư cho thanh niên phát triển kinh tế còn hạn chế.

3.3. Nguyên nhân những hạn chế

Một số cơ quan, đơn vị, ngành trên địa bàn huyện chưa quan tâm đúng mức về thanh niên và công tác thanh niên. Chưa phân định được chức năng của cơ quan

quản lý nhà nước về thanh niên với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn Thanh niên.

Những mặt trái của cơ chế thị trường và thời kỳ hội nhập đã tác động tiêu cực đến tư tưởng, tình cảm, đạo đức và lối sống của một bộ phận thanh niên dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật trong độ tuổi thanh niên ngày càng tăng.

Một số chính sách chưa phù hợp thực tiễn và chậm được bổ sung, sửa đổi như các chính sách liên quan đến giáo dục và đào tạo, chính sách dạy nghề và tạo việc làm, chính sách chăm sóc sức khoẻ và phát triển thể thao, chính sách quản lý và hưởng thụ văn hoá... Việc xác định thẩm quyền quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên chưa rõ ràng và thiếu tính khả thi. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành cũng như công tác triển khai của chính quyền các cấp còn hạn chế, thiếu biện pháp đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kịp thời.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN GIAI ĐOẠN II (2016-2020)

1. Tiếp tục triển khai, quán triệt các nội dung Chương trình Phát triển thanh niên, Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên của tỉnh, của huyện đến năm 2020 tại các đơn vị, địa phương.

2. Chỉ đạo các phòng, ban, ngành có liên quan thực hiện phối hợp công tác với Ban Chấp hành Huyện đoàn trong quá trình thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị; lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và các chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của mỗi đơn vị.

3. Tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015 của Chính phủ trên địa bàn huyện.

4. Thực hiện các chính sách đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực trẻ; thu hút những thanh niên có trình độ cao về làm việc tại huyện; thực hiện các chính sách khuyến học, khuyến tài.

5. Mở rộng quy mô liên kết với các đơn vị đào tạo nghề; tiếp tục đổi mới và thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho thanh niên.

6. Huy động các nguồn lực để đầu tư, hỗ trợ cho thanh niên phát triển kinh tế; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

7. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao, tạo môi trường và sân chơi lành mạnh, nâng cao thể chất và tinh thần cho thanh thiếu niên, nhi đồng; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng sống, kiến thức về giới tính và sức khỏe sinh sản cho thanh niên.

8. Phối hợp cùng Ban Chấp hành Huyện đoàn tổ chức những buổi giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo huyện với thanh niên.

9. Kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.


10. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên, thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên tại các đơn vị, địa phương.

*** Kiến nghị, đề xuất**


- Đề xuất UBND tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Bình Định, Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân tỉnh tổ chức nhiều hơn nữa các Hội thi sáng tạo kỹ thuật, đặc biệt là hướng tới đối tượng là thanh niên nông thôn để tạo cơ hội cho đối tượng này nghiên cứu sáng tạo ra các mô hình, giải pháp mang tính thực tiễn, làm tăng năng suất lao động, tăng thu nhập, ổn định đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội ở địa phương, đặc biệt là mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

- Chính quyền các cấp, các ngành cần quan tâm hơn nữa trong thực hiện chương trình phát triển thanh niên, phối hợp chặt chẽ và tích cực hỗ trợ cho thanh niên để các hoạt động, các chương trình đề ra đạt hiệu quả.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện giai đoạn I Chương trình, Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước; kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ;

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KẾ CHỨC CHỦ TỊCH

PHẠM TÍCH HIẾU




Phạm Tích Hiếu

BẢNG TỔNG HỢP

Kết quả thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020

(Kết quả tính đến hết quý II năm 2015)

(Kèm theo Báo cáo số: 88 /BC-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện)

Số TT	Công việc	Đánh giá mức độ thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình				Ghi chú
		Chưa làm	Đã làm (triển khai, đánh giá cụ thể các nhiệm vụ và giải pháp, mục tiêu chủ yếu của chương trình)			
			Tốt	Khá	Trung bình	
1	Công tác phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện chương trình		x			
2	Xây dựng chương trình thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên của tỉnh		x			
3	Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên	x				
4	Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình Phát triển thanh niên của huyện					
	Mục tiêu 1. Giáo dục cho thanh niên lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc; ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng					



Số TT	Công việc	Đánh giá mức độ thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình				Ghi chú	
		Chưa làm	Đã làm (triển khai, đánh giá cụ thể các nhiệm vụ và giải pháp, mục tiêu chủ yếu của chương trình)				
			Tốt	Khá	Trung bình		Yếu
	<i>Chỉ tiêu 1.</i> Hàng năm, thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 500 thanh niên lao động tự do và thanh niên lao động ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; hàng năm, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 500 lượt thanh niên trên địa bàn huyện.		x				Hàng năm, tỉ lệ đạt 100%
	<i>Chỉ tiêu 2.</i> Phân đấu hàng năm tỷ lệ thanh niên là đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng đạt 70% trở lên trong tổng số đảng viên mới được kết nạp của Đảng bộ huyện.		x				Năm 2014, tỉ lệ đạt 67,8%
	Mục tiêu 2. Nâng cao trình độ văn hóa, trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.						
	<i>Chỉ tiêu 1.</i> Hàng năm, phân đấu đạt tỷ lệ từ 95% trở lên thanh niên tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương.		x				Năm học 2013-2014, tỉ lệ tốt nghiệp đạt 99,38%
	Mục tiêu 3: Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao gắn với đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ.						

Số TT	Công việc	Đánh giá mức độ thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình				Ghi chú	
		Chưa làm	Đã làm (triển khai, đánh giá cụ thể các nhiệm vụ và giải pháp, mục tiêu chủ yếu của chương trình)				
			Tốt	Khá	Trung bình		Yếu
	<i>Chỉ tiêu 1.</i> Hằng năm, có từ 25% trở lên cán bộ, công chức, viên chức trong độ tuổi thanh niên được bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn trên mọi lĩnh vực.		x			Hàng năm, tỉ lệ đạt trên 80%	
	<i>Chỉ tiêu 2.</i> Phần đầu, có từ 50% trở lên thanh niên được hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất			x			
	<i>Chỉ tiêu 3.</i> Thực hiện bồi dưỡng, nâng cao năng lực về quản lý nhà nước cho ít nhất 20% cán bộ, công chức trẻ các xã, thị trấn.		x			Hàng năm, tỉ lệ đạt trên 50%	
	Mục tiêu 4: Giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên.						
	<i>Chỉ tiêu 1.</i> Hằng năm, giải quyết việc làm cho ít nhất 1000 thanh niên, ưu tiên giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự.		x			Năm 2014, hơn 1500 thanh niên được giải quyết việc làm	
	<i>Chỉ tiêu 2.</i> Phần đầu đạt 100% trở lên thanh niên trong các trường trung học phổ thông và từ 55% trở lên thanh niên đang tìm kiếm việc làm được tư vấn nghề nghiệp và việc làm.		x			Hàng năm, 100% các trường THPT tổ chức tư vấn	

Số TT	Công việc	Đánh giá mức độ thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình				Ghi chú	
		Chưa làm	Đã làm (triển khai, đánh giá cụ thể các nhiệm vụ và giải pháp, mục tiêu chủ yếu của chương trình)				
			Tốt	Khá	Trung bình		Yếu
	<i>Chỉ tiêu 3.</i> Phân đầu giảm tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm trong thanh niên huyện dưới 1%.			X		Tỉ lệ thất nghiệp thanh niên thành thị 5,34%, thanh niên nông thôn 4,3%	
	<i>Chỉ tiêu 4.</i> Phân đầu hàng năm có từ 30 thanh niên trở lên đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó từ 100% trở lên trước khi đi được học tập, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.				X	Năm 2014, có 7 thanh niên đi làm việc tạo nước ngoài	
	<i>Mục tiêu 5.</i> Từng bước nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc cho thanh niên; có năng lực tự học, tự đào tạo; có kỹ năng sống, để thích ứng với môi trường sống và làm việc.						
	<i>Chỉ tiêu 1.</i> Hàng năm, tổ chức tập huấn và bồi dưỡng, lồng ghép về kỹ năng làm cha mẹ, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình cho 1000 lượt thanh niên trở lên.		X			Hàng năm, tỉ lệ đạt 100%	
5	<i>Chế độ kiểm tra, báo cáo</i>			X			

